

การโรง-รุกรการบุกศธ."ครูต้น"สั่งตั้งบขพันล้านเยียวยา

นำเสนอเมื่อ : 11 ต.ค. 2562

ตัวแทนเจ้าหน้าที่รุกรการ-เครือข่ายนักการการโรงพบ รมว.ศธ.เรียกร้องแก้ไขปัญหาถูกรับวิธีการจ้าง เป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน-ตั้งบขสมทบกองทุนประกันสังคม 'ครูต้น'สั่งตั้งบขพันล้านเยียวยาต่อประกันสังคม 6 เดือน

วันนี้ (10 ต.ค.) ที่กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ตัวแทนเจ้าหน้าที่รุกรการ และเครือข่ายนักการการโรงสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้เข้าพบ นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อเรียกร้องแก้ไขปัญหา กรณีถูกรับวิธีการจ้างจากลูกจ้างชั่วคราวรายปี เป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน และถูกตั้งบขสมทบกองทุนประกันสังคม โดยขณะนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)ทั่วประเทศ ได้แจ้งยกเลิกการประกันตน และให้รุกรการ ภารโรง ไปติดต่อขึ้นทะเบียนประกันสังคมด้วยตนเอง ทำให้เกิดความเดือดร้อน ซึ่งนายณัฐพล กล่าวว่าจะแก้ไขปัญหาคดีที่สุด โดยเมื่อเร็วๆ นี้ได้สั่งการให้ นายประเสริฐ บุญเรือง รักษาการแทนปลัด ศธ. และ นายอำนาจ วิชยานุวัติ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) พุดคุยกับผู้ได้รับผลกระทบ จัดสรรบขของ ศธ. ชดเชยให้การดำเนินชีวิต ให้ได้รับความต่อเนื่องของรายได้แล้ว

ด้าน นายประเสริฐ กล่าวว่า ตนได้หารือกับ นายอำนาจแล้ว ซึ่งในหนังสือสั่งการจากกรมบัญชีกลาง ให้ปรับเปลี่ยนการจ้างเป็นแบบจ้างเหมาบริการ ไม่มีประกันสังคม โดย ศธ.จะหางบมาดำเนินการเรื่องสิทธิประกันสังคมเป็นเวลา 6 เดือน เพื่อแก้ไขปัญหาคดีในส่วนนี้ไปก่อน ขณะเดียวกัน สพฐ. ก็ของบขปี 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนนี้ไปแล้ว ทั้งนี้ ในช่วงที่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็น รมว.ศธ. ได้เพิ่มอัตรารุกรการการโรงอีกกว่า 16,000 อัตรา จากเดิมมีอยู่ประมาณ 13,700 อัตรา รวมเป็นกว่า 30,000 อัตรา เพื่อให้มีรุกรการการโรงทุกโรงเรียน โดยต้องใช้งบขเพิ่มกว่า 1 พันล้านบาท แต่ไม่ได้มีการตั้งบขไวรองรับ ซึ่ง นายณัฐพล ได้สั่งการให้ สพฐ. ตั้งบขในส่วนนี้ไว้แล้ว ดังนั้นไม่อยากให้กังวล

นายประเสริฐ กล่าวด้วยว่า ตอนนี้จำเป็นต้องดำเนินการตามหนังสือคำสั่งของกรมบัญชีกลางไปก่อน ส่วนอนาคตจะต้องหารือกับกรมบัญชีกลาง ขอกลับไปใช้วิธีจ้างลูกจ้างชั่วคราว เฉพาะกับลูกจ้างที่มีอยู่เดิมได้หรือไม่ ทั้งนี้ การปรับวิธีการจ้างดังกล่าวไม่ใช่เฉพาะ สพฐ. เป็นปรับทุกกระทรวง ซึ่งแต่ละกระทรวงต้องหาวิธีแก้ไข ดังนั้นอยากให้ทุกคนใจเย็น และช่วยกันทำงาน ตนไม่เห็นด้วยกับการใช้คนมากดดัน รมว.ศธ. อยากให้ใช้วิธีหารือกัน.

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562](#)